

Số: 37/KH-UBND

Xuân Lộc, ngày 14 tháng 02 năm 2019

KẾ HOẠCH
Hoạt động thông tin đối ngoại giai đoạn 2019 - 2020
trên địa bàn huyện Xuân Lộc

Thực hiện Kế hoạch số 501/KH-UBND ngày 15/01/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019 - 2020. UBND huyện Xuân Lộc xây dựng kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn huyện Xuân Lộc, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại. Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về vai trò quan trọng của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả các hoạt động thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước nói chung của địa phương nói riêng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn và môi trường hoà bình, nâng cao uy thế của địa phương, đất nước.

Giới thiệu, quảng bá về con người, phong tục - tập quán, văn hoá - xã hội và những nét đẹp trong ứng xử của con người Việt Nam nói chung, Xuân Lộc nói riêng đến bạn bè trong và ngoài địa phương; giới thiệu về quan điểm, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước nhằm tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế và kiều bào ở nước ngoài đối với sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước.

Kết hợp nhiệm vụ phát triển thông tin đối ngoại với công tác đấu tranh phản bác những thông tin, luận điệu sai trái, thù địch; phòng, chống âm mưu và thủ đoạn “diễn biến hòa bình”; ngăn chặn nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; nâng cao cảnh giác của cán bộ, đảng viên, kịp thời đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

2. Yêu cầu

Đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng và công tác quản lý, điều hành thống nhất của Nhà nước; sự kết hợp của các cơ quan, ban ngành trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến các cơ quan, ban ngành trên địa bàn huyện.

Chấp hành nghiêm túc chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước trong hoạt động thông tin đối ngoại theo đúng quy định.

Chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các ngành liên quan để cập nhật các thông tin chính xác, kịp thời nhằm đấu tranh, phản bác, chống lại các thông tin xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch.

II. NHIỆM VỤ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI GIAI ĐOẠN 2019 - 2020

1. Nhiệm vụ thường xuyên

1.1. Thông tin tuyên truyền về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại

Phổ biến, tuyên truyền rộng rãi cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về những chủ trương quan trọng trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh - quốc phòng; quan điểm, lập trường và đường lối đối ngoại đối với các vấn đề hợp tác, hội nhập về chủ quyền biên giới, hải đảo; nhất là các nội dung cốt lõi của Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 10/9/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) về tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; Quyết định số 79/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại; Kết luận số 16-KL-TW ngày 14/2/2012 của Bộ chính trị về chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020; Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 06/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020 và các văn bản liên quan khác.

Thông tin, tuyên truyền về các hoạt động xây dựng và phát triển quan hệ hợp tác, quảng bá thương mại, xúc tiến đầu tư, giao lưu văn hoá nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị, sự tin cậy và hợp tác với các địa phương khác và bạn bè quốc tế để hiểu rõ hơn về lịch sử văn hoá, con người, tiềm năng phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch của huyện.

Thông tin về những chính sách của huyện trong việc thu hút đầu tư từ những người Việt Nam ở nước ngoài và những người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài có thân nhân tại huyện Xuân Lộc nhằm gắn kết tình cảm quê hương.

Cung cấp thông tin định kỳ và đột xuất về huyện Xuân Lộc với các cơ quan báo chí và công thông tin điện tử huyện.

1.2. Bố trí nhân sự phụ trách công tác thông tin đối ngoại

Bố trí nhân sự phụ trách công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn huyện, đồng thời cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ và năng lực về công tác thông tin đối ngoại do tỉnh tổ chức.

1.3. Đẩy mạnh việc quảng bá hình ảnh của huyện Xuân Lộc

Triển khai kế hoạch cụ thể, các hoạt động quảng bá hình ảnh con người và văn hoá của huyện Xuân Lộc một cách có trọng tâm, trọng điểm.

Phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam trong các ngành nghề có truyền thống lâu đời và là thế mạnh của địa phương trong huyện; du lịch sinh thái, du lịch lễ hội, du lịch làng nghề, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ....

Sử dụng các phương tiện và công nghệ thông tin, truyền thông hiện đại, truyền thông đa phương tiện, Công TTĐT của huyện... nhằm giới thiệu về đất nước, văn hoá Việt Nam nói chung và Xuân Lộc nói riêng; giúp bạn bè quốc tế và nhân dân có cơ hội tìm hiểu về địa phương.

Mở rộng giao lưu, hợp tác hữu nghị với các địa phương kết nghĩa để xúc tiến mối quan hệ hữu nghị ngày càng thắt chặt và hiệu quả hơn; cũng như thông qua các hoạt động văn hoá để thắt chặt tình hữu nghị, hợp tác.

1.4. Đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch

Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức và quần chúng nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, có ý thức cảnh giác, kỷ luật phát ngôn, nói và làm theo quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chấp hành tốt các quy định về quyền thông tin, phạm vi thông tin, tích cực tham gia đấu tranh chống các thông tin sai sự thật, thông tin xấu.

Tăng cường lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước về công tác báo chí; các tập thể, cá nhân có liên quan chủ động nắm bắt thông tin kịp thời, trao đổi, cung cấp thông tin cho báo chí chính xác để đấu tranh, bác bỏ những thông tin sai sự thật, những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; qua đó góp phần nâng cao vị thế của đất nước của địa phương.

Chủ động tiếp xúc, thông báo, tuyên truyền các nội dung liên quan đến quan điểm, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong công tác đối ngoại; những thành tựu trong các lĩnh vực kinh tế, văn hoá - xã hội của địa phương với các cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam đến thăm và làm việc tại huyện giúp họ hiểu rõ hơn về tình hình của địa phương.

1.5. Nâng cao cảnh giác, đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hoà bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch

Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng, bảo vệ Đảng, giữ vững an ninh chính trị, phát triển kinh tế - văn hoá, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường quốc phòng - an ninh với đấu tranh phòng, chống mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của kẻ thù.

Kiên định con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Nhà nước, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn. Tăng cường xây dựng và củng cố sự lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị, mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp; xử lý đúng đắn các mâu thuẫn trong nội bộ, không để tích tụ, tạo tâm lý bất bình trong xã hội; đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phai nhạt lý tưởng, chủ nghĩa cơ hội, thực dụng, cá nhân ích kỷ, tham nhũng, lãng phí, vô nguyên tắc trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; phê phán, lên án

chủ nghĩa thực dụng; phát hiện những phần tử cơ hội trong hệ thống chính trị, xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện hài hoà mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với đảm bảo an sinh xã hội; mở rộng quan hệ hợp tác theo phương châm “thêm bạn bớt thù” nhằm tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để tăng cường hợp tác.

Thực hiện tốt công tác tư tưởng, củng cố lòng yêu nước truyền thống dân tộc, lòng tin của toàn dân vào công cuộc đổi mới và con đường xã hội chủ nghĩa đã lựa chọn. Đấu tranh phòng, chống các hoạt động truyền bá văn hoá phẩm phản động, đồi trụy; chống tư tưởng, lối sống tiêu cực; xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Tăng cường quốc phòng - an ninh; đấu tranh ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và bọn phản động tìm cách xuyên tạc, bôi nhọ bản chất, truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị, tư tưởng trong các đơn vị.

Thực hiện đoàn kết dân tộc, tôn giáo trên cơ sở tôn trọng quyền bình đẳng dân tộc, tự do tín ngưỡng, ngăn chặn âm mưu kích động, đối kháng tôn giáo; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ tôn giáo, dân tộc thiểu số; giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc văn hoá truyền thống của các tôn giáo các dân tộc thiểu số.

2. Nhiệm vụ trọng tâm

Bám sát các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng quan trọng của đất nước ta năm 2019, 2020; các hoạt động và lễ kỷ niệm các ngày lễ lớn, năm tròn, năm chẵn trong quan hệ ngoại giao song phương và đa phương.

Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật của Việt Nam; thông tin về vai trò, vị thế và đóng góp của Việt Nam trong ASEAN, đặc biệt trong năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN vào năm 2020.

Tập trung công tác thông tin đối ngoại với Lào và Campuchia, triển khai thực hiện các đề án của Chính phủ tăng cường công tác thông tin đối ngoại với Lào và Campuchia.

Tiếp tục tập trung công tác tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới lãnh thổ quốc gia, tuyên truyền về thành tựu quyền con người tại Việt Nam. Thường xuyên nắm bắt tình hình, nâng cao chất lượng dự báo trong công tác đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật xung quanh vấn đề Biển Đông; vấn đề biên giới, lãnh thổ; vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và với những vấn đề, vụ việc nảy sinh, nhạy cảm, thu hút sự chú ý của dư luận; đẩy mạnh các hoạt động quảng bá về vị trí, vai trò, tiềm năng tài nguyên, môi trường biển, đảo Việt Nam và thành tựu đảm bảo quyền con người ở Việt Nam.

Tăng cường công tác dự báo và chủ động theo dõi, cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí trên địa bàn đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của huyện.

III. KINH PHÍ

Nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng HĐND và UBND huyện

Phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết hoạt động thông tin đối ngoại; sửa đổi, ban hành kế hoạch, chương trình hoạt động thông tin đối ngoại các giai đoạn.

Phối hợp với các ban ngành liên quan xây dựng các chuyên trang chuyên mục giới thiệu về hình ảnh, tiềm năng, cơ hội đầu tư và những chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư của huyện trên cổng thông tin điện tử huyện Xuân Lộc.

2. Phòng Văn hoá và Thông tin

Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn huyện; phối hợp với Đài truyền thanh định hướng đưa thông tin hoạt động đối ngoại, quảng bá con người, kinh tế, văn hoá, xã hội của huyện.

Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người, phong tục - tập quán của đất nước nói chung, Xuân Lộc nói riêng đến bạn bè quốc tế và nhân dân trong và ngoài huyện thông qua Cổng Thông tin điện tử của huyện và các hình thức tuyên truyền khác.

Tham mưu UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Báo chí - xuất bản, thông tin - truyền thông; phối hợp với Phòng nội vụ, Công an huyện theo dõi, tổng hợp tình hình thông tin của báo chí và dư luận bên ngoài đối với Xuân Lộc; tăng cường kiểm tra các điểm kinh doanh dịch vụ Internet không để truy cập vào những thông tin phản động, chống đối, xuyên tạc Đảng và nhà nước ta .

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, định hướng và cung cấp thông tin sự kiện đối ngoại của huyện cho báo chí; đồng thời quản lý tốt những ấn phẩm quảng bá hình ảnh của huyện.

3. Đài Truyền thanh huyện

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; Đảm bảo hệ thống loa đài của huyện và các xã, thị trấn được hoạt động thường xuyên, liên tục để cung cấp thông tin kịp thời đến người dân trên toàn huyện.

Xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyền phát trên sóng Đài PT-TH Đồng Nai giai đoạn 2019 - 2020. Thực hiện gửi tin, bài lên Đài PT-TH Đồng Nai.

Mỗi tháng thực hiện từ 03 - 05 phóng sự về gương sáng đời thường phát trong chương trình thời sự buổi sáng. Thực hiện đầy đủ các chuyên đề thời sự phát thanh của huyện.

Thường xuyên phối hợp cùng phòng chuyên mục Đài PT-TH Đồng Nai thực hiện những bài viết trọng tâm trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, KT-XH, QP-AN để đăng phát sóng. Trong đó tập trung giới thiệu về hình ảnh, đất nước, con người cùng những nét văn hóa truyền thống của vùng đất Xuân Lộc anh hùng.

**** Phối hợp với các cơ quan báo chí của Tỉnh***

Đài Truyền thanh huyện cộng tác tin, bài trên Báo Đồng Nai và trên các tạp chí Báo Đại đoàn kết, Công đoàn... Thực hiện đầy đủ trang tin địa phương trên Báo Đồng Nai. Đặc biệt trong phần nội dung, Đài truyền thanh huyện sẽ tập trung khai thác các đề tài mang tính định hướng chiến lược trong phát triển KT-XH mà Đảng bộ huyện đề ra. Đồng thời giới thiệu về các mô hình sản xuất mới, gương “người tốt - việc tốt”; những nét đổi thay của nhân dân nhất vùng đồng bào dân tộc, vùng đồng bào có đạo cùng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, các công trình phúc lợi phục vụ an sinh xã hội và những nét đặc trưng về truyền thống lịch sử, văn hóa của Xuân Lộc.

Ngoài những tin, bài viết của tỉnh thực hiện, đề nghị BGD Đài PT-TH Đồng Nai, Báo Đồng Nai chọn lọc thêm một số bài viết mang tính trọng tâm của Đài Truyền thanh huyện gửi về để chuyển đăng phát thêm trên các cơ quan Báo chí, Đài PT-TH của Trung ương, tỉnh, thành phố và trong cụm miền Đông nam bộ.

Giới thiệu quảng bá thông tin, hình ảnh về thành tựu phát triển kinh tế, những bản sắc văn hóa của tỉnh và huyện Xuân Lộc trên các trang web báo Đồng Nai, Đài PT-TH Đồng Nai...

**** Phối hợp với Đài Truyền thanh các xã, thị trấn***

Tăng thời lượng chương trình thời sự địa phương để tập trung tuyên truyền về những thành tựu đạt được của địa phương mình, góp phần quan trọng vào thành công chung của huyện, trong đó:

Thực hiện các bài viết về gương “người tốt - việc tốt”; gương nông dân sản xuất giỏi; khu ấp văn hóa, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; công tác chăm lo cho các gia đình chính sách và công tác giảm nghèo... Đưa tin về các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT và các hoạt động lễ hội diễn ra trên địa bàn. Tham gia đầy đủ các chương trình thời sự chuyên đề 10 phút phát trên sóng Đài Truyền thanh huyện. Tiến hành kiểm tra, sửa chữa toàn bộ trang thiết bị máy móc và hệ thống loa truyền thanh từ huyện đến xã để đảm bảo tốt công tác tuyên truyền.

**** Phối hợp các cơ quan báo chí ngoài tỉnh***

Tạo mối quan hệ với một số Đài cấp trên như VTV9; Thông tấn xã Việt Nam nhằm kịp thời quảng bá những thành tựu kinh tế văn hóa xã hội của huyện.

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban ngành trên địa bàn huyện tổ chức, tham gia các cuộc triển lãm, hội chợ thương mại; thông qua các hoạt động hội chợ, triển lãm, xúc tiến thương mại trong và ngoài địa phương nhằm triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại, quảng bá thành tựu kinh tế, văn hoá - xã hội, hình ảnh con người Xuân Lộc đến với bạn bè trong và ngoài địa phương.

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Phối hợp với Phòng Nội vụ, Phòng Văn hoá và Thông tin và các ngành liên quan xây dựng dự toán ngân sách để các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác thông tin đối ngoại theo kế hoạch đã đề ra.

6. Phòng Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với các ngành quan liên quan triển khai kế hoạch này đến các xã, thị trấn và các đơn vị trên địa bàn huyện để thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra.

7. Công an huyện

Đảm bảo an ninh trật tự phát triển thông tin đối ngoại; đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; hướng dẫn, theo dõi các cơ quan, ban ngành thực hiện chế độ bảo vệ bí mật Nhà nước trên các lĩnh vực.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ANTT đối với hoạt động thông tin đối ngoại; phối hợp với các cơ quan giám sát các thông tin đối ngoại; theo dõi, tổng hợp diễn biến thông tin đối ngoại, đề xuất chủ trương, biện pháp phản bác luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch và bọn phản động.

8. Ban chỉ huy quân sự huyện

Phối hợp với Công an huyện định kỳ một quý/lần thông báo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động đến cán bộ, đảng viên để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các âm mưu của các thế lực thù địch.

9. Các cơ quan, ban ngành khác và UBND các xã, thị trấn

Tuỳ theo tình hình thực tế của địa phương phối hợp với Phòng Nội vụ, Phòng Văn hoá và thông tin và các ngành liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại trên phạm vi của huyện.

Thực hiện chức năng tổ chức cán bộ, bảo vệ nội bộ ở đơn vị, kịp thời phát hiện tư tưởng, quan điểm sai trái để có biện pháp giáo dục, chấn chỉnh, không để hậu quả xảy ra, phòng ngừa âm mưu “diễn biến hoà bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.


Phân công cán bộ, công chức chịu trách nhiệm triển khai hoạt động thông tin đối ngoại trên lĩnh vực đơn vị quản lý; tuân thủ các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Trên đây là kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn huyện xuân Lộc. / *gmm*

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Đồng Nai (báo cáo);
- Sở TTTT (báo cáo);
- Chủ tịch, các phó chủ tịch UB huyện;
- Văn phòng HĐND-UBND huyện;
- Các phòng chuyên môn thuộc huyện;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện;
- Ban chỉ huy quân sự huyện;
- Công an huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT-VX.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]

Huỳnh Thị Lành